

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV

Tam Đường, ngày tháng 11 năm 2020

V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ góp phần duy trì, nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số PAR INDEX) trong lĩnh vực tài chính - ngân sách năm 2020 và các năm tiếp theo

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Chi cục thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

*Thực hiện Công văn số 1997/UBND-TH ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ để góp phần duy trì, nâng cao kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trong lĩnh vực tài chính - ngân sách năm 2020 và các năm tiếp theo. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:*

**I. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán nhà nước về tài chính - ngân sách**

1. Tăng cường quản lý tài chính - ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), tiền và tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng dự toán NSNN, đảm bảo dự toán sát thực tế, phù hợp với khả năng của NSNN và đúng theo quy định của pháp luật, tránh tình trạng lập dự toán chưa đầy đủ, điều chỉnh bổ sung dự toán nhiều lần trong năm. Khi phân bổ, giao dự toán phải đúng tỷ lệ nguồn vốn, đúng tính chất nguồn kinh phí và đầy đủ căn cứ, kịp thời theo quy định. Điều hành chi NSNN bám sát dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tránh tình trạng chi không đúng nguồn kinh phí, mua sắm vượt nhu cầu gây lãng phí NSNN; chi chuyển nguồn phải thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

2. Đối với sai phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra, kiểm toán khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán nhà nước chưa thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, thu nộp đầy

đủ vào NSNN đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Đối với kiến nghị chưa thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm toán phải nêu rõ lý do, đề xuất biện pháp và thời hạn xử lý đối với từng nội dung cụ thể.

Đối với những kiến nghị còn tồn đọng kéo dài qua nhiều năm, không còn khả thi phải được rà soát và thuyết minh nguyên nhân, cơ sở pháp lý để báo cáo cấp có thẩm quyền có ý kiến với cơ quan thanh tra, kiểm toán.

3. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước.

4. Kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các tồn tại, sai phạm đã được thanh tra, kiểm toán kết luận. Đồng thời xem xét, kiến nghị với Hội đồng nhân dân cùng cấp tiếp tục giám sát việc xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân cố ý chây ì, không chấp hành kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước.

## **II. Giải pháp tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trên địa bàn huyện**

### **1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền**

Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của người đứng đầu đơn vị và tập thể viên chức, người lao động trong đơn vị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm thay đổi và nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các cấp, các ngành, các đơn vị sự nghiệp và toàn xã hội góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước nâng cao tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

### **2. Tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước**

Xác định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao với hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Rà soát các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện theo nguyên tắc: Đối với các dịch vụ thiết yếu thì nhà nước đảm bảo kinh phí, đối với các dịch vụ cơ bản thì nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện; đối với các dịch vụ mang tính đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu

thầu để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng; đối với các dịch vụ khác thì đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế xã hội hóa, huy động sự tham gia cung ứng của các thành phần kinh tế.

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng nhà nước quy định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu, đồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN, các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy.

Chủ động rà soát và xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện giai đoạn 2021-2023; trường hợp đơn vị không có danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách và không đảm bảo nguồn thu để đáp ứng chi thường xuyên, thực hiện rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sắp xếp tổ chức lại, giải thể các đơn vị hoặc chuyển đổi các đơn vị sang đơn vị ngoài công lập, doanh nghiệp.

### 3. Tăng cường nâng cao năng lực quản trị của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện tiếp tục triển khai một số nội dung sau:

Tập trung chỉ đạo các bộ phận tham mưu rà soát và khai thác các nguồn thu sự nghiệp, giảm và tiết kiệm chi thường xuyên để xây dựng phương án nâng mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tăng dần qua các năm.

Nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài chính, tài sản công, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; hoàn thiện chế độ kế toán, thực hiện chế độ kiểm toán, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động tài chính của đơn vị.

Chủ động sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đảm bảo bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, có cơ cấu hợp lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học – công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, tăng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

Đối với các đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh như (cho thuê, liên doanh, liên kết) khẩn trương xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện, tăng nguồn thu sự nghiệp.

### **III. Tổ chức thực hiện**

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp để tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo hướng dẫn tại Công văn này và các văn bản khác có liên quan.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phòng và UBND huyện:

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến nội dung Công văn này tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên; Chủ động phân đấu và đăng ký nâng mức tự chủ tài chính gửi cơ quan chủ quản xem xét, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2023 gửi đơn vị dự toán cấp I thẩm định theo quy định hiện hành.

Báo cáo tiến độ thực hiện lộ trình nâng mức tự chủ tài chính hàng năm gửi cơ quan chủ quản tổng hợp gửi cơ quan Tài chính có thẩm quyền để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND huyện, UBND tỉnh theo yêu cầu **trước ngày 15 tháng 01 hàng năm**.

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chi cục Trưởng Chi cục thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Sùng Lữ Páo**